

# สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔

HAPPY  
New Year  
2021

สวัสดี ปีใหม่ ขอให้สุข  
 หมดสิ้นทุกข์ ภัยพิบัติ มีสติสัมป  
 อภัยมีชัย ขงจื้อมีชัย สัจธรรม์จริง  
 มีศีลธรรม ผ่องแผ้ว เย็นเยือกเย็น

ชุดที่ 61 ประจำปี 2563 ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2563

[www.ntbcoop.com](http://www.ntbcoop.com)



## สหกรณ์กรุงธนบุรี

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ







**บทบรรณาธิการ**

โทร. 093 - 5820355

**สวัสดิ์ครับเพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด**

หลายๆ คน คงได้ยินหรือได้อ่านผลงานของ รอนคา เบิร์น ในเรื่องของการดึงดูด ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของบุคคลระดับโลกหลายๆ คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล ท่านได้เปรียบเสมือน ยักษ์จินนี่ในตะเกียงของอะลาติน แต่ผู้เขียนมาเทียบเคียงกับโดราเอมอน คงไม่แตกต่างกันเพราะทั้งยักษ์ ทั้งโดราเอมอนล้วนเป็นตัวละครที่จะดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณได้ดังที่ต้องการ ท่านยังพูดถึงว่าคนเราส่วนใหญ่มักชอบ **ขอ** ในสิ่งที่ต้องการ **เชื่อ** ทั้งความคิด คำพูด การกระทำ ที่คิดว่าจะได้ตามคำขอ ลงท้ายที่ **รับ** ด้วยความฝันที่เสมือนว่าคุณสมปรารถนาของคุณที่กลายเป็นจริง จะด้วยความบังเอิญหรือสัญชาตญาณว่า **ขอ เชื่อ รับ** มันช่างสอดคล้องกับแนวคิดทางการเงินในการสร้างความมั่งคั่งราวกับว่าเป็นกฎเดียวกัน

กฎข้อแรกของคนที่อยากรวย คือกำหนดเป้าหมายทางการเงินที่คุณต้องการจะบรรลุผลสำเร็จให้ชัดเจนนั่นเอง ยิ่งคุณตั้งเป้าให้ชัดเจนมากเท่าไร ความเป็นจริงของคุณก็ย่อมเป็นจริงยิ่งขึ้น

การกำหนดเป้าหมายเหมือนกำหนดแผนที่ในการเดินทาง หากเราออกนอกเส้นทางที่กำหนดไว้ จะเป็นสัญญาณเตือนให้เราควรจะไปเดินตามแผนที่เราวางแผนไว้ การกำหนดเป้าหมายทางการเงิน มีใช้จะกำหนดอย่างไรก็ได้ควรมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่มีความเป็นไปได้จริง ต้องสอดคล้องกับรายได้และสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ลองเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมายทางการเงินเล็กๆ ก่อน เมื่อทำสำเร็จจะได้เป็นแนวทางหรือกำลังใจต่อไป อย่าลืมว่าการตั้งเป้าหมายที่ยากเกินไป ความล้มเหลวหรืออุปสรรค จะทำลายความตั้งใจและล้มเลิกการเดินทางในที่สุด

2. กำหนดเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง ตรวจสอบได้ เป้าหมายทางการเงินที่ดีควรกำหนดเป็นตัวเงินที่ชัดเจน อย่าไปกำหนดกว้างๆ ลอยๆ ว่าอยากรวยเอาเสียมากมาย จะไม่สามารถตรวจสอบได้

3. กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน ระยะเวลาสามารถบอกความก้าวหน้าของการวางแผนที่ตั้งไว้ และเน้นการกระตุ้นให้เห็นถึงความสำเร็จ หากไม่กำหนดเวลาแล้ว เราก็จะผลัดวันประกันพรุ่ง เกิดความประมาทและไม่ปฏิบัติตามแผนที่ควรจะทำ

จะว่าไปชีวิตทุกชีวิตต้องดำเนินไป หากการดำเนินไปไร้จุดหมายปลายทาง ก็จะเกิดการแปรปรวนไร้จุดหมายได้ทันที

**พระพุทธรูปองค์ดำ**  
**“หวานพืชเข่นไต ย่อมได้ผลเข่นนั้น”**  
**แต่ถ้าวันนี้ยังไม่มีเป้าหมายเลยว่**  
**ความต้องการคืออะไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร**  
**ว่เราประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด**

แนวคิดของหลายๆ คน มักเป็นครูชี้ทางให้เราเอามา คิด อย่างน้อยเป็นฐานความคิดของพวกเขาได้ ในฉบับนี้ผู้เขียนในหลายๆ คอลัมน์ได้สรุปเนื้อหาความเคลื่อนไหว นำอ่าน นำติดตาม และทำให้เราเข้าใจสหกรณ์มากยิ่งขึ้น เราพร้อมเป็นสื่อกลางด้วยความเต็มใจ

**ปัญญา เนื่องฤกษ์**  
**บรรณาธิการ**



## ถึงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด ที่รักทุกท่าน

ฉบับที่แล้วผมได้รายงานสถานะทางการเงินคร่าวๆ ให้ท่านได้รับทราบและได้เรียนว่าเราจะประชุมใหญ่สามัญประจำปี ราวๆ ปลายเดือนธันวาคม 2563 มาวันนี้คงต้องขอโทษท่านสมาชิกที่ไม่สามารถทำได้ สาเหตุสำคัญเกิดจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ออกระเบียบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบการตรวจสอบบัญชีของบริษัทผู้สอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เราครับ ทำให้ถึงขณะนี้ผู้สอบบัญชีโดยบริษัท 34 อดีต ยังไม่ได้สรุปรายงานผลการสอบบัญชีของสหกรณ์ฯ เรา จึงทำให้กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญไม่ได้ แต่ก็หวังว่าทางผู้สอบบัญชีจะสรุปให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ครับ ถ้าเป็นกับคาดการณ์เราคงประชุมใหญ่สามัญในเดือนมกราคม 2564 ได้ทันครับ

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ เรา ตอนนี้ได้รับสมัครและประกาศชื่อผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้ท่านได้พิจารณาและมาใช้สิทธิ์เลือกในวันประชุมใหญ่สามัญครับ

เรื่องปันผลปีนี้ จะได้หรือไม่ หรือได้เท่าใด ต้องรอดูผลประกอบการที่ตั้งค่าหนี้สงสัยจะสูญแล้ว ยังรอผลสรุปของผู้สอบบัญชีครับ

เรื่องการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ต่างๆ ได้แก่ไชระเบียบ เพื่อสนองความต้องการของสมาชิก แต่คงต้องรัดกุมและอยู่ในกรอบที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาหนี้สงสัยจะสูญในอนาคตครับ

เรื่องใบเสร็จ ซึ่งท่านสมาชิกต้องการให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด ส่งให้ ทางเราได้ผ่อนคลายนโยบาย ส่งให้ แต่ขอให้ท่านแจ้งยืนยันว่าต้องการให้ส่งให้ครับ ให้โทรศัพท์บอกหรือแจ้งในไลน์ของกลุ่มผู้แทนสมาชิกก็ได้ครับ พร้อมยืนยันที่อยู่ปัจจุบันด้วย เพื่อจะได้ส่งถึงท่านครับ แต่สำหรับท่านที่เข้าระบบดูข้อมูลตนเองได้แล้ว



สหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด ต้องขอขอบคุณท่าน และถ้าท่านถ่ายทอดให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มของท่านได้ ก็จะเป็นการช่วยให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด เราใกล้ชิดกับสมาชิกมากขึ้น เพราะท่านจะได้รับข่าวสารต่างๆ จากระบบนี้ด้วยครับ

เรื่องสวัสดิการและการให้บริการอื่นๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด เรา เช่น ตรวจสอบตา ประกันภัย ประกันชีวิต ประกันรถยนต์ ตอนนี้บางอย่างให้ทำอยู่แล้วแต่ประกันภัยและรถยนต์ ทางสหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด ของเรากำลังนำมอกับตัวแทนบริษัทที่จะทำให้ผู้ประกันที่ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์กรณ์กรณ์ จำกัด เราได้ราคาถูกลงกว่าที่อื่นๆ และรับเคลมประกัน โดยมีนักกฎหมายที่มีความรอบรู้เรื่องประกันต่างๆ มาดูแล เพราะถ้าเกิดปัญหาหรือเคลมยากทางเราจะเป็นผู้ฟ้องให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับ

สำหรับฉบับนี้ขอรายงานให้ท่านทราบแค่นี้ก่อนครับ เพราะหน้ากระดาษจำกัด แต่ถ้าท่านสมาชิกมีข้อสงสัยต่างๆ ติดต่อผมได้ทางโทรศัพท์เลยครับ ขอให้ดูแลสุขภาพและมีความสุขในปีใหม่ที่ถึงนี้ครับ

ขอบคุณมากครับ

**ดร.เอนก ล่วงลือ**

ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ



## คุยกับผู้จัดการ

Ins. 089-123-2685



**สวัสดิ์คะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีที่เคารพ  
ทุกท่าน**

ฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 18 เดือนธันวาคม 2563 เดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปี ปีนี้ที่คนไทยและคนทั่วโลกต้องเผชิญกับไวรัสโคโรนา 2019 ขอเป็นกำลังใจกับทุกคนในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างระมัดระวัง ในเดือนนี้มีเรื่องนำเรียนสมาชิก จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

**1. เรื่องการจำหน่ายที่ดิน** ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ จังหวัดน่าน ได้มีผู้เสนอราคาซื้อที่ดิน ในราคา 86 ล้านบาท ตามประกาศได้วางเงินมัดจำ จำนวน 4.3 ล้านบาท กำหนดโอนกรรมสิทธิ์ ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถือเป็นข่าวดีค่ะ

**2. เรื่องการนำส่งเงินของหน่วยงานต้นสังกัด** ของสถานศึกษาเอกชน ด้วยสหกรณ์ฯ ได้กำหนดวันทำการเป็นวันอังคาร ถึงวันเสาร์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 และในเดือนพฤศจิกายน 2563 วันสิ้นเดือน คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน ตรงกันวันจันทร์ ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ จึงมีสถานศึกษาเอกชนจำนวนหนึ่งไม่ได้นำส่งเงินทำให้สมาชิกมีสถานะนำส่งเงินไม่ปกติ จึงขอแจ้งและชี้แจงว่าสถานศึกษาเอกชน สามารถนำส่งเงินในวันที่สหกรณ์ฯ หยุดทำการได้ โดยผ่านช่องทางธนาคาร เช่น การนำฝากหรือการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน และแจ้งให้สหกรณ์ฯ รับทราบ ผ่านทางไลน์การเงิน ภายในวันสิ้นเดือนได้

**3. เรื่องใบเสร็จรับเงินและระบบข้อมูลสมาชิก** ตามที่สหกรณ์ได้ประกาศยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและคณะกรรมการได้มีประชุมทบทวนเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสมาชิก จึงได้มีมติให้มีการจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินตามเดิม โดยสมาชิกที่มีต้นสังกัด (ข้าราชการ ครูประจำการ)

จัดส่งไปยังต้นสังกัด ส่วนสมาชิกที่ไม่มีต้นสังกัด (ครูนอกประจำการ) และข้าราชการบำนาญ ติดต่อขอรับใบเสร็จรับเงินได้ที่สหกรณ์ฯ

อนึ่ง สำหรับสมาชิกที่มีความประสงค์ในการเรียนรู้อการใช้ระบบข้อมูลสมาชิก สามารถสมัครเข้าเรียนรู้ผ่านผู้แทนสมาชิกได้ หากท่านใด ได้มาติดต่อสหกรณ์สามารถให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้แนะนำการใช้ระบบได้นะคะ หรือติดต่อมาทางผู้จัดการสหกรณ์ได้ค่ะ

เมื่อสมาชิกได้เรียนรู้และใช้ระบบข้อมูลสมาชิกเป็นแล้ว จะมีความพึงพอใจ เพราะในระบบมีข้อมูลของสมาชิก เช่น ข้อมูลส่วนตัว ผู้รับโอนประโยชน์ หุ่น เงินฝาก หนี้สิน การค้าประกัน การชำระหนี้ การเรียกเก็บเงินรายได้ ใบเสร็จรับเงิน ปันผลและเฉลี่ยคืน บัญชีเงินฝากธนาคาร จะช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ช่วยลดโลกร้อน และดูทันสมัย ก้าวทันโลกยุคดิจิทัล สมาชิกสามารถทราบข้อมูลของตนเองได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ทุกโอกาส

**4. เรื่องการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563** ขอเรียนชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบเพื่อปิดบัญชีโดยผู้สอบบัญชี (34 อดีต) แต่เนื่องจากระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงในการคิดประมาณการการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในเรื่องของการประเมินราคาที่ดินที่จดจำนองไว้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบราคาประเมินอยู่ ซึ่งเมื่อได้ราคาประเมินแล้ว ผู้สอบบัญชีจึงจะคิดคำนวณการตั้งค่าเพื่อหนี้สงสัยจะสูญและจะปิดบัญชีประจำปีของสหกรณ์ได้ต่อไป แล้วจึงจะกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้ ท่านประธานและคณะกรรมการมีความคาดหวังว่า ประมาณเดือนมกราคม 2564 นี้ น่าจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้

สุดท้ายนี้ ด้วยความหวังใจ **“ออกนอกบ้านเมื่อจำเป็น สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง การด้อย่างตัก”** นะคะ

ด้วยความหวังใจ พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์คะ

**จันทณีย์ น้อยพรหม**  
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ



สวัสดีครับ..เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์  
ชุมนุมทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน...

เดือนนี้ผมขอรายงานส่วนสำคัญจากห้องประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ให้สมาชิกทุกท่านทราบ ดังนี้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ชุดที่ 61 ได้มาพร้อมกัน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ชั้น 3 และเริ่มประชุม เวลา 09.30 น. โดยมีเนื้อหาสาระตามระเบียบวาระการประชุมจำนวน 126 หน้า และเอกสารประกอบประมาณ 100 หน้า ซึ่งใช้เวลาการประชุมประมาณ 7 ชั่วโมง ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

**1. การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินสหกรณ์ฯ** เนื่องจากประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมนุมทบุรี จำกัด เรื่องการจำหน่ายที่ดินสหกรณ์ได้สิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่ประกาศไว้เดิม คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้ประกาศจำหน่ายที่ดินสหกรณ์ฯ ที่ตำบลปรีอ ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ในราคา 86 ล้านบาทและที่ตำบลไทรใหญ่ อำเภอบางบัวทอง (ไทรน้อย) จังหวัดนนทบุรี ในราคา 115 ล้านบาท

**2. รายงานกิจการสหกรณ์ด้านข้อมูลจำนวนสมาชิก และจำนวนสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์** ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกสามัญจำนวน 10,233 คน และสมาชิกสมทบจำนวน 1,168 คน โดยเป็นสมาชิกที่กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จำนวน 8,688 คน

**3. การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ เดือนพฤศจิกายน 2563** มีสมาชิกยื่นกู้เงินสามัญจำนวน 143 ราย อนุมัติจำนวน 142 ราย ยื่นกู้เงินสามัญโครงการอุ่นใจจำนวน 81 ราย อนุมัติ 81 ราย ยื่นกู้เงินสามัญโครงการโควิด 19 จำนวน 35 ราย อนุมัติจำนวน 35 ราย สำหรับสมาชิกที่ไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากเงินเดือนคงเหลือไม่ถึง 30%

**4. กติกาและผู้รับผิดชอบกลุ่มไลน์ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ** โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดกติกาว่าสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยประธาน กรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ และขอให้ส่งข้อความ ภาพ ไฟล์ข้อมูล เพื่อการสื่อสารและข่าวสารต่างๆ ด้วยความสุภาพและสร้างสรรค์รวมทั้งขอความร่วมมืองดส่งภาพหรือข้อมูลใดๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ได้พิจารณามอบหมายผู้รับผิดชอบตอบคำถามผู้แทนสมาชิกในด้านต่างๆ โดยเฉพาะเช่น ประธานกรรมการดำเนินการเป็นที่ปรึกษาและตอบปัญหา ด้านนโยบาย ผู้จัดการสหกรณ์ฯ ตอบปัญหาด้านการเงิน การรับสมัคร การโอนย้ายและการลาออกของสมาชิก เป็นต้น ซึ่งรายละเอียดได้แจ้งให้ทราบในกลุ่มไลน์ด้วยแล้ว

**5. การพิมพ์ใบเสร็จรับเงินให้แก่สมาชิก** ที่ประชุมได้มีการทบทวนและมีมติให้พิมพ์ใบเสร็จให้แก่สมาชิกตามปกติโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการ จัดทำประกาศให้สมาชิกทราบในรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการโดยทั่วกันต่อไป

ทวีสิทธิ์ ชิ่งแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

# แอดดวง สินเชื่อ

โทร. 081-725-9659



**สวัสดิ์ครับ..เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด  
ที่เคารพรักทุกท่าน...**

พบกันในวันของเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีปฏิทิน และเตรียมเข้าสู่เทศกาลของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564 นับว่าเป็นช่วงแห่งความสุขของทุกคน มีการเดินทางท่องเที่ยว และการมอบของขวัญและคำอวยพรให้แก่บุคคลที่นับถือด้วยความรักและหวังดี เพื่อให้มีความสุขในวันปีใหม่ ด้วยกันทุกคน

ในช่วงวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียนทั่วประเทศ นำโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ร่วมพลังชุมนุมกันที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อยื่นข้อเรียกร้องคัดค้านร่างกฎหมายฯ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2562 จำนวน 5 ฉบับ ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อไป

ประเด็นหลักที่คัดค้านหรือต้องการให้แก้ไข มีอยู่ 2 เรื่อง ได้แก่การกำหนดให้การกู้เงินสามัญของสมาชิกต้องส่งชำระคืนให้เสร็จภายใน 150 งวด และเรื่องที่สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนหลังหักชำระหนี้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ตลอดอายุสัญญา ซึ่งถ้ากำหนดเป็นไปตามนี้ปัญหาย่อมเกิดกับสมาชิกที่เคยกู้ไปแล้วก่อนกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ จะไม่สามารถกู้ใหม่ได้ กู้วนซ้ำก็ไม่ได้ เพราะจะต้องส่งชำระเงินงวดเพิ่มมากขึ้น และเงินคงเหลือก็ไม่ถึงร้อยละ 30 แน่นนอน เมื่อสมาชิกกู้ยืมลง ปัญหาย่อมเกิดกับสหกรณ์ในการทำธุรกิจการเงินลดลง อัตราการเติบโตของสหกรณ์ถดถอย เนื่องจากสหกรณ์มีเงินมากแต่สมาชิกกู้ ไม่ได้เงินรายได้จากดอกเบี้ยเงินที่ให้สมาชิกกู้ยืมน้อยลง แต่เงินที่สหกรณ์ต้องจ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินฝากที่สมาชิกได้ฝากเงินไว้กับสหกรณ์ต้องเป็นไปตามที่กำหนด สรุปคือรายได้ก็น้อย แต่รายจ่ายยังคงมาก ต้องเน้นการประหยัดพอไม่ให้อาตุนก็ถือว่าเก่งแล้ว คนยกร่างกฎกระทรวงฯ ได้เคยคิดถึงปัญหาอย่างนี้หรือไม่ คนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ที่ไม่ได้ร่ำรวยต้องกู้เงินสหกรณ์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว กู้วนซ้ำอยู่บ่อยๆ มาถึงวันนี้ถ้าติดปัญหาเรื่องกฎกระทรวงฯ กู้สหกรณ์ไม่ได้ก็ยิ่งลำบากมากขึ้น สำหรับสหกรณ์ฯ ก็เช่นเดียวกัน ถ้าปล่อยเงินกู้ไม่ได้ ธุรกิจผลการดำเนินการก็แย่ มีแต่เล็กลง ก็อยู่กันไป ส่วนสมาชิกที่รวยอยู่แล้ว ก็คงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนัก และกฎกระทรวงฯ จะออกมาอย่างไร ก็คงต้องรอดติดตามต่อไป ครับ

## รายงานการกู้เงินประเภทต่างๆ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

ประเภทสัญญา	จำนวนสมาชิก (คน)			จำนวนเงิน (บาท)				หมายเหตุ
	ยื่นกู้	อนุมัติ	ไม่อนุมัติ	ขอกู้	อนุมัติ	หนี้ค้าง	คงเหลือ	
1. เงินกู้สามัญ	143	142	1	205,775,000.00	205,065,000.00	94,356,102.25	110,708,897.75	
2. เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ	81	81	-	15,160,000.00	15,160,000.00	3,711,665.75	11,448,334.25	
3. เงินกู้สามัญโครงการโควิด 19	35	35	-	5,780,000.00	5,570,000.00	846,884.50	4,723,115.50	
4. เงินกู้พิเศษ	2	2	-	2,540,000.00	2,540,000.00	1,040,794.75	1,499,205.25	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>261</b>	<b>260</b>	<b>1</b>	<b>229,255,000.00</b>	<b>228,335,000.00</b>	<b>99,955,446.75</b>	<b>128,379,552.75</b>	

วิทยา ถาวรกันต์  
รองประธานกรรมการคนที่ 2



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## “ธันวาคม 2563”

Ins. 081-562-5569



“ถ้าคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ สิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมีคนที่คุณเชื่อมั่นในตัวคุณอยู่รอบตัว” If you have a crazy dream. It is very important. That you surround yourself with people. Who believe in you

แจ้คหมา

สวัสดิ์ค๊ะสมาชิกที่น่ารักทุกท่าน พบกันอีกครั้งในเดือนสุดท้ายของปี พุทธศักราช 2563 โดยเฉพาะในเดือนนี้ เป็นเดือนที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพวกเรา ชาวไทยกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากอากาศ ที่เย็นสบาย รับกับวันหยุดยาวๆ ทำให้หลายๆ คนได้มีโอกาส พากันรู้ใจ ครอบครัวยุ่ พักผ่อน ก็ถือว่าเป็นการเติมพลัง เพื่อเริ่ม การทำงานได้อย่างเต็มที่ ผู้เขียนเลยขอ ยกข้อความจากบทความของแจ้คหมา นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ จากการ ปรับทัศนคติและแนวคิดของตัวเอง มาเป็น กำลังใจให้สำหรับหลายท่านที่มีความฝันอยู่ นะคะ

ส่วนข่าวคราวของสหกรณ์ออมทรัพย์ ครุฑนทบุรีเราก็มีมาให้ติดตามกัยอย่าง ต่อเนื่องนะคะ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2563 ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด พร้อมคณะ เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาระบบการ



ดร.เอนก ล่วงลือ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด  
เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563  
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ณ โรงแรม เอเชีย แอร์พอร์ต ไฮเต็ล อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี



ด้านสหกรณ์ให้เกิดความยั่งยืน สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งฝ่ายสำนักงานและฝ่ายบริหาร ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด แล้วผู้แทนสมาชิกและสมาชิกทุกท่าน มั่นใจได้ว่าประชุมสามัญครั้งหน้าท่าน ประธานคงมีข่าวแจ้งให้เราทราบแน่ๆ แต่ก็ต้องขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในทีมงานนะคะ

กิตติยา ดอกคำ

กรรมการ

# กิกกานหนี้สิน หนี้ประนอมได้

โทร, 081-8181319



สวัสดิ์ศรีรับ พี่น้องสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด  
ทุกท่าน

สวัสดิ์ศรีรับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่รักทุกท่าน ช่วงนี้  
โควิด-19 กลับมาระบาดมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร  
ทำให้พวกเราต้องระมัดระวังการ์ดไม่ตก แต่ถ้าบุญทำกรรมแต่ง  
ให้ต้องเป็นโรคโควิด-19 ก็หลีกเลี่ยงยาก โบราณซึ่งกล่าวไว้ว่า  
ชีวิตเรามันไม่แน่นอน ดูแต่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ  
เจ้าสัววิชัย ศรีวัฒนประภา รายแรกอยู่ที่เสียชีวิตเป็น  
โรคปัจจุบันทันด่วน ไม่ใช่โควิด-19 ส่วนเจ้าสัววิชัย  
ศรีวัฒนประภา สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มาประสบ  
อุบัติเหตุเสียชีวิตเอาดื้อๆ ดังนั้นพวกเราไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตาม  
ไม่มีใครรู้ว่าชีวิตนี้จะจากโลกนี้ไปตอนไหน คนหนุ่มอาจไปก่อน  
หรือคนสูงอายุก็ได้ จึงมีหลายคนพูดว่า อยู่แล้วอะไรที่มีความสุข

ก็ทำไปเถอะ อย่ารอหาความสุขก่อนจะเสียดายภายหลัง  
อยากกินอะไรที่ชอบก็กิน แต่ก็ควรเลือกกินอาหารที่ดี  
ต่อสุขภาพ สุขภาพที่หายากก็ไม่ต้องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น  
การขาดส่งเงินงวดนำไปใช้หาความสุขส่วนตัว จนทำให้ผู้ค้า  
ประกันเดือดร้อน อาจทำให้ต้องทะเลาะกับเพื่อนๆ ที่เป็น  
ผู้ค้าประกัน เพื่อนๆ รู้เข้าก็ไม่มีการขอร้องหรือพูดคุยด้วย  
ยิ่งพวกสูงวัยก็มีเพื่อนฝูงน้อยลงอยู่แล้ว ควรพูดดี ทำดี  
กับตัวเอง และทุกคน ที่อยู่รอบข้าง ยิ้มให้ตนเองและคนอื่น  
ทุกวัน อย่ากังวลกับลูกหลานมากนัก ให้พวกเขาช่วยตัวเองบ้าง  
ให้อภัยทุกอย่างทั้งคนอื่นและตัวเรา ชีวิตที่เหลืออยู่ก็คงมี  
คุณค่า อยากฝากให้บรรดาเพื่อนสมาชิกทุกท่านช่วยบอกต่อ  
กันไป และโดยเฉพาะสมาชิกที่มีการผิดชำระหนี้ได้เข้ามาพบ  
กับคณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน เพื่อได้ปรึกษาหารือแก้ไข  
ปัญหาร่วมกัน ซึ่งจากการติดตามตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  
2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 สามารถติดตามได้  
73,411,945.82 บาท ตามรายละเอียดตารางรายงานการ  
เรียกเก็บหนี้ประจำเดือนตุลาคม 2563 ข้างล่างนี้

### รายงานการเรียกเก็บหนี้ประจำเดือนตุลาคม 2563

ประเภทลูกหนี้ (บาท)	ทั้งหมด		ชำระ		จำนวนเงิน
	ราย	สัญญา	ราย	สัญญา	
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้	402	-	119	-	1,453,851.00
ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้	480	703	226	342	2,568,858.87
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	129	211	34	50	416,130.75
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	800	1,220	254	390	2,341,257.58
เดือนตุลาคม 2563			633		6,780,098.20
เดือนพฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563					73,411,945.82
<b>เดือนพฤศจิกายน 2562 – ตุลาคม 2563 รวมทั้งสิ้น</b>					<b>80,192,044.02</b>

ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาพบอนุกรรมการติดตามหนี้สิน และเริ่มชำระหนี้สิน สุดท้ายต้องขอบคุณ  
คณะอนุกรรมการติดตามหนี้สิน คณะทำงานติดตามหนี้สิน และเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ช่วยกันบอกต่อ จนทำให้การทำงาน  
ราบรื่นครับ

อริชาติ สวัสดิ์  
รองประธานกรรมการคนที่ 1



# หมู่บ้านอายุ

และ ชมรมผู้สูงอายุ

061-414-1938



สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด  
ท่องเที่ยว อย่างไรให้ปลอดภัยต่อธรรมชาติและเพื่อน  
ร่วมทาง รวมถึงตัวคุณเอง



1. ห้ามนำของป่าไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ป่าออกจากพื้นที่เขตอุทยานฯ เพราะสิ่งที้นำออกมานั้นอาจมีพาหะนำโรคติดต่อ ออกมาสู่มนุษย์และหรือพืชพรรณที้นำออกมาอาจเป็นสิ่งที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์
2. ห้ามทำอันตรายต่อดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ และสัตว์ป่า ถ้าเรารักธรรมชาติแล้วการทำลายธรรมชาติก็ไม่ควรเกิดขึ้น
3. ห้ามขีดเขียนและทำลายป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ ในอุทยานฯ เพราะจะทำให้คนที่มาภายหลังสับสนในเส้นทางได้อาจนำไปสู่เส้นทางที่อันตราย ฉะนั้นป้ายสัญลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการเข้าป่า
4. ห้ามก่อกองไฟ ยกเว้นทางอุทยานฯ จัดสถานที่ไว้ให้ เพราะการก่อกองไฟจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงจากธรรมชาติซึ่งทำให้เกิดมลภาวะ และเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดไฟป่า
5. ห้ามนำอาวุธใดๆ เข้าไป ยกเว้นอุปกรณ์ที่จำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เช่น มีดทำครัว เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของสัตว์ป่า และผู้ร่วมทาง
6. ห้ามส่งเสียงดังให้เกิดเป็นที่รำคาญต่อผู้อื่น จงฟังระลึกถึงอยู่เสมอว่าเราไม่ชอบสิ่งใดเราอย่าทำสิ่งนั้นกับคนอื่น และเป็นมารยาททางสังคมกลางแจ้งอีกด้วย
7. ห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในอุทยานฯ เพื่อลดอัตราการทะเลาะวิวาท ขาดสติจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
8. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงเข้าไปในอุทยานฯ เพราะสัตว์เลี้ยงของท่านอาจนำโรคจากภายนอกแพร่เข้าสู่ป่าเป็นเหตุให้สัตว์ป่าต้องติดโรคหรือในทางกลับกัน สัตว์เลี้ยงของท่านอาจนำโรคจากสัตว์ป่าออกมาสู่โลกภายนอกก็ได้
9. ห้ามทิ้งสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงหรือสิ่งทีก่อให้เกิดเพลิง เช่น กระป๋องแก๊สเหลือใช้ เพราะภายในอุทยานฯ ไม่มีสถานที่เก็บและทำลายขยะพิษดังกล่าว และถ้าเป็นไปได้ให้นำกลับมาทิ้งที่บ้านในเมือง

10. ห้ามทิ้งขยะ คุณนำพาขยะมาเท่าไรคุณต้องนำออกไปทิ้งในที่ทีทางอุทยานฯ จัดให้หรือนำออกไปนอกพื้นที่ เพราะขยะพลาสติกเป็นสาเหตุหนึ่งทีทำให้สัตว์ป่าตาย หนึ่งในทางเลือกในปัจจุบัน หากเราไม่อยากเป็นผู้สร้างขยะในขณะท่องเที่ยว ลองเปลี่ยนมาใช้ภาชนะบรรจุอาหารทีสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่นกล่องพลาสติก ซ้อนส้อมส่วนตัว และกระบอกบรรจุน้ำ เพื่อลดการใช้พลาสติกบรรจุอาหารจากร้านค้า และเราไม่ต้องคอยกังวลเรื่องจุดทิ้งขยะ

ความร่วมมือของเราทุกคนจะเป็นการสร้างจิตสำนึกทีดี และส่งผลกระทบเชิงบวก เรามีประจักษ์พยานทีชัดเจนแล้วว่า เมื่อกิจกรรมมนุษย์ถูกจำกัด ธรรมชาติก็สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ ดังนั้น เมื่อเราทราบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ เราก็กควรเข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่ทางธรรมชาติอย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการตอบแทนธรรมชาติทีมอบความสุขให้แก่เราขณะที่เราออกเดินทาง

อ้างอิง : เรื่อง ไตรรัตน์ ทรงเผ่า

สุดท้าย เพื่อสุขภาพทีดีช่วงหน้าหนาว สมาชิกทุกท่านควรเลือกทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ โดยเฉพาะผักผลไม้ เพราะในผักผลไม้จะมีวิตามินสูง และช่วยป้องกันหวัดและโรคภัยต่างๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

## 5 เคล็ดลับ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงในช่วงหน้าหนาว

1. สวมใส่เสื้อผ้าให้หนาๆ ควรเลือกใส่เสื้อผ้าทีมีความหนาเพียงพอกับความอบอุ่นทีร่างกายต้องการ แค่นี้ก็จะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงและสามารถบรรเทาความหนาวเย็นได้เป็นอย่างดี
2. รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ การป้องกันทีดีทีสุดคือการสร้างภูมิคุ้มกันทีแข็งแรงให้กับร่างกายด้วยวิธีการรับประทานอาหารให้ครบหลักโภชนาการทั้ง 5 หมู่ เน้นกินผักเยาะๆ กินผลไม้หลายๆ เพราะผลไม้และผักมีวิตามินเยาะมาก จึงทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง อีกทั้งผักผลไม้ต่างๆ ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยจึงส่งผลให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
3. ดื่มน้ำอุ่นและเครื่องดื่มอุ่นๆ ด้วยอากาศทีหนาวจัด การดื่มน้ำหรือเครื่องดื่มอุ่นๆ จะช่วยบรรเทาความหนาวได้ดี อีกทั้งน้ำอุ่นยังช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อากาศหนาวแค่นั้นก็ไม่ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วย ซึ่งอาจจะในช่วงเช้าๆ แดดอุ่นก็จะได้มาก โดยการออกกำลังกายนั้นอาจจะเลือกเป็นการเดินเร็ว หรือวิ่งก็ได้ นอกจากจะทำให้ร่างกายคลายความหนาวแล้วการออกกำลังกายยังทำให้มีสุขภาพทีแข็งแรงอีกด้วย
5. อาบน้ำอุ่นแทนน้ำเย็น หน้าหนาวร่างกายของเราจะต้องได้รับความอบอุ่นมากที่สุด จึงจะห่างไกลจากโรคหวัดโรคต่างๆ ได้ เพราะฉะนั้นการอาบน้ำอุ่นจะช่วยถนอมอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติคงทีได้ดี แต่ทั้งนี้ก็ไม่ควรอาบน้ำอุ่นบ่อยเกินไป เพราะอาจทำให้ผิวแห้งเสียได้เช่นกัน

อ้างอิง: <https://hd.co.th/5-tips-for-good-health-during-winter>

วิชัย ทับคล้าย

กรรมการ

## ถามมา ตอบไป

โทร. 089 - 0310978



**สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน**

สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทุกท่าน ในช่วงนี้สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใบเสร็จรับเงิน ทำให้สมาชิกบางส่วนโดยเฉพาะบ้านกาญจน์ เกิดความวิตกกังวลว่าการที่จะให้สมาชิกเปิดดูจากเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เองจะเป็นปัญหาในการดำเนินการ ท่านสมาชิกครับท่านไม่ต้องวิตกกังวล ค่อยๆ ทำตามขั้นตอนที่ทางสหกรณ์ฯ แจ้ง แล้วท่านจะทำได้ ถ้าท่านใดมีปัญหาที่สอบถามหรือให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ได้เลย ค่อยเป็นค่อยไปครับ เอาล่ะครับมาตอบปัญหาที่ท่านสมาชิกสงสัย โดยมีปัญหาดังต่อไปนี้

### 1 ถาม

ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มาแล้วเกือบ 30 ปี มีหุ้นอยู่ 5 แสนบาทเศษ ผมมีความประสงค์จะขอลงหุ้นออกมาใช้จ่ายบางส่วน ประมาณ 300,000 บาท เพื่อนำมาต่อเติมที่อยู่อาศัย ผมจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ?

### ตอบ

สมาชิกไม่สามารถที่จะถอนหุ้นออกมาได้ครับ เพราะขาดต่อระเบียบของสหกรณ์ สมาชิกสามารถที่จะนำหุ้นออกมาได้อยู่ 2 วิธี คือ

1. สมาชิกต้องยื่นกู้หุ้นของตนเอง กู้ได้ 90 % ของหุ้นเรือนหุ้นทั้งหมดของสมาชิก
2. สมาชิกลาออกจากการเป็นสมาชิก จะได้รับเงินหุ้นคืนทั้งหมด

### 2 ถาม

ดิฉันเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด มีบุตรที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา ดิฉันทราบว่าทางสหกรณ์ฯ มีการให้ทุนบุตรสมาชิก ดิฉันขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ การขอทุนการศึกษาบุตรสมาชิก มีอย่างไรบ้างคะ?

### ตอบ

สหกรณ์ มีการมอบทุนการศึกษาให้บุตรของสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุนการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับ
  - 1.1 ระดับปฐมวัย ทุนละ 2,000 บาท
  - 1.2 ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท
  - 1.3 ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท
  - 1.4 ระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท

### 2. คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

- 2.1 ผู้ขอรับทุนต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด
- 2.2 ผู้ขอรับทุนต้องศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการหรือเอกชนตามชั้นและปีการศึกษาที่สหกรณ์กำหนด
- 2.3 ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร บิดามารดาเป็นผู้ขาดทุนทรัพย์ และไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาอื่นใดอยู่แล้ว
- 2.4 สมาชิกสหกรณ์ผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษามูลนิธิจะต้องไม่อยู่ระหว่างผิดนัดชำระหนี้ของสหกรณ์ทุกประเภท
3. ผู้สมัครขอรับทุนต้องยื่นหลักฐานประกอบดังนี้?
  - 3.1 ใบสมัครขอรับทุน (ตามแบบสหกรณ์) พร้อมคำรับรองของผู้บริหารสถานศึกษา
  - 3.2 หนังสือรับรองผลการเรียนปีการศึกษาที่ผ่านมา
  - 3.3 สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและบุตรที่ขอรับทุน
  - 3.4 ผู้ขอรับทุนต้องยื่นเรื่องขอรับทุน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆภายในระยะเวลาที่กำหนด
4. ระยะเวลาการยื่นขอรับทุนการศึกษา
  - 4.1 เดือนเมษายน - พฤษภาคม ของทุกปี

### 3 ถาม

ผมเป็นครูอัตราจ้างในสถานศึกษาของทางราชการมีความสนใจอยากสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ผมจะสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้หรือไม่ครับ

### ตอบ

อาจารย์สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ครับ แต่ไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกสามัญได้ (ตามข้อบังคับของสหกรณ์)

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมทบ

1. ถือหุ้นในสหกรณ์อย่างน้อย 1 หุ้น แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด และให้ได้รับปันผลในอัตราเดียวกับสมาชิกสามัญ
2. มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจได้ในอัตราเดียวกับสมาชิกสามัญ
3. ผากเงินกับสหกรณ์ได้ ทั้งประเภทออมทรัพย์ และ ประเภทประจำ
4. กู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่ถือและ ผากในสหกรณ์ (ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ และดอกเบี้ยเงินกู้)
5. ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการสมาชิกสมทบจะไม่มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้
  1. ไม่ให้ขึ้นชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่
  2. ไม่ให้มีสิทธิเลือกตั้งหรือสมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์
  3. ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุม

โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดิ์ศรีรับ

**บุญส่ง เงามาม**  
กรรมการ



# ข่าว จาก สมาคมพยาบาลฯ

สน.อบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132  
 สสอต. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ  
 สส.วสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252

โทร 086-7855382



## สวัสดิ์ครับท่านสมาชิก สมาคมพยาบาลสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ทุกท่าน

สมาคมพยาบาลสงเคราะห์ฯ ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้สมาชิกทุกท่านทราบ  
 ในเดือนนี้ 4 เรื่อง ดังนี้

### 1. การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก

เนื่องด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ สมาชิกที่เสียชีวิต ทางสมาคมฯ ได้จ่ายเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้าไปก่อน  
 ซึ่งยังเรียกเก็บไม่ได้ เนื่องจากสมาคมฯ ได้กำหนดการเก็บค่าสงเคราะห์ศพรายเดือน เดือนละ 180 บาท (ศพละ 30 บาท  
 จำนวน 6 ศพ) ซึ่งความเป็นจริงมีจำนวนสมาชิกที่เสียชีวิตมากกว่า 6 ศพ ต่อเดือน ทางสมาคมฯ จึงได้พิจารณาการเก็บ  
 ค่าสงเคราะห์ศพรายเดือนเพิ่ม จากเดิม 180 บาท เป็น 240 บาท ( ศพละ 30 บาท จำนวน 8 ศพ ต่อเดือน) โดยทาง  
 สมาคมฯ จะเริ่มเก็บตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

### 2. แจงรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือน จำนวน 5 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40 - 50 ปี สหกรณ์ฯ	สน.อบ.	สส.อศ.	สส.ชสอ.
1	นายจรรยา ศรีสวัสดิ์	63 ปี	หัวใจวายเฉียบพลัน	สมทบ(ลาออก)	271,512	-	-
2	นางสุภา สุทธิเสริม	69 ปี	มะเร็งตับอ่อน	150,000	271,484	-	-
3	นางนฤมล ชื่นชม	69 ปี	ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน	สมทบ	271,455	-	-
4	นางณิชนรินทร์ พรหมสกุล	55 ปี	หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน	130,000	272,698	-	-
5	นางศรวิญญะนิง โทวิธา	75 ปี	ติดเชื้อในกระแสเลือด	150,000	272,668	576,000	576,000

หมายเหตุ จำนวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน

### 3. สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ กรุณาติดต่อกลับมาสมาคมพยาบาลฯ โดยด่วน

- |                        |                           |                           |                              |
|------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 1. นางราตรี เทพนิรมิตร | 2. นายศุภร ทรงสะอาด       | 3. นางบวรศรี สายทอง       | 4. นางสุพรรณ ไชยเทพา         |
| 5. น.ส.ดวงใจ กิ่งก้าน  | 6. นางพัชรินทร์ กันหามาลา | 7. น.ส.นาราภัทร กลิ่นช้าง | 8. นางธัญทิพย์ พิพิธเรืองชัย |
| 9. น.ส.ลลิตา วงศ์ขมภู  | 10. นายประมวล พึ่งนิม     |                           |                              |

### 4. ประกาศกำหนดการชำระเงินสมาคมครูไทย และสมาคมชุมชนฯ

**ประกาศ**

ศูนย์ประสานงานครูไทย (สสอศ.) และชุมชนแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด

แจ้งยอดเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี 2564  
 เริ่มชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย.63 ถึง 30 ม.ค.64 เท่านั้น!!

สมาคมฯ ครูไทย (สสอศ.) (4,840+ขอเก็บเพิ่ม400บาท) รวมเป็นเงิน 5,240 บาท/คน  
 สมาคมฯ ชุมชนแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จำนวนเงิน 4,820 บาท/คน

ถ้าสมาชิกเป็น 2 สมาคมฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,060 บาท

(หมายเหตุ: เก็บเพิ่มเฉพาะสมาชิกครูไทย (สสอศ.) ที่ได้รับสิทธิรอบ 10/2553 ถึง สมาชิกรอบ 1/2563  
 โดยชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงศรีฯ เลขที่ 315-1-35962-8 ชื่อบัญชี สมาคมพยาบาลสงเคราะห์สมาชิก  
 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line ID : 0885767497  
 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.02-525-4270 ต่อ 221 โทร.088-576-7497 (จนท.)

เมื่อท่านโอนมาเรียบร้อยแล้วให้ท่าน โทรแจ้งและส่งหลักฐานการชำระเงินให้สมาคมฯ ทราบทุกครั้ง โดยการ  
 แยกเช็คเอกสารมาที่เบอร์ 02-9698841 หรือ ถ่ายรูปส่งไลน์  
 มาทาง ID line : 02-9698841 กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงิน  
 ของท่านจนกว่าท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากทางสมาคมฯ

สมาชิกรายใดเสียชีวิตลง หากมีภาระผูกพันทางการเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จำกัด ทางสมาคม  
 พยาบาลฯ จะต้องนำเงินบางส่วนไปชำระตามจำนวน  
 ที่สมาชิกได้ทำธุรกรรมด้านการเงินไว้กับสหกรณ์ฯ ส่วน  
 ที่เหลือทายาทนำเอกสารมาแสดงจึงรับเงินส่วนที่เหลือไปได้

**ดนตรี จิตตะวิกุล**  
 กรรมการและற்றுณัติ



**สวัสดิ์ศรีรับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด ทุกท่าน**

พบกันอีกครั้งในเดือนธันวาคม ช่วงหน้าหนาว รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ

มีเรื่องที่จะสื่อสารถึงพี่น้องสมาชิก กลุ่มไลน์ตัวแทนสมาชิก (กลุ่มผู้แทน สอ.นบ. 2563) ตอนนี้ มีผู้รับผิดชอบในการตอบคำถาม ในวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งข่าวสาร ความเคลื่อนไหว และการดำเนินงานของ สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด ให้ทราบ ขอขอบคุณท่านสมาชิก และคณะทำงานเป็นผู้ตอบคำถามไขข้อข้องใจกับท่านสมาชิกทุกท่าน มีอะไรที่จะเพิ่มเติม คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด นำโดย ท่านประธานกรรมการ กรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่านสมาชิกเสนอมาได้ นะครับ จะได้ปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป

มีข่าวแจ้งเพิ่มเติม **Website สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด** กำลังจะปรับปรุงให้มีหน้าตา ที่ดูสวยงาม สะดวก และเหมาะกับการใช้งาน ยิ่งขึ้น ความคืบหน้า จะแจ้งให้ท่านสมาชิก เป็นระยะๆ ครับ

ในด้านระบบ **Mobile Application สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด** จะเริ่มพัฒนาระบบตั้งแต่เดือนมกราคม 2564

ระยะเวลาในการพัฒนา 5 เดือน คาดว่าแล้วเสร็จ (หลังจากทดสอบระบบเรียบร้อยแล้ว) เดือน มิถุนายน 2564 ครับ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานการบริการต่างๆ) ทำให้ท่านสมาชิก ลดขั้นตอนการทำงานในการติดต่องานต่างๆ สะดวกมากยิ่งขึ้น แอปพลิเคชันจะมีข้อมูลที่หลากหลาย ทำให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ด้วยความห่วงใยของสุขภาพท่านสมาชิกทุกท่าน ฉบับนี้ขอเสนอ วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ครับ

- ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์
- รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม
- สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเว้นระยะห่างไม่ได้ , ไม่สัมผัสศตา จมูก หรือปาก
- ปิดจมูกและปากด้วยข้อพับด้านในข้อศอกหรือกระดาษชำระเมื่อไอหรือจาม
- เก็บตัวอยู่บ้านเมื่อรู้สึกไม่สบาย , หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์
- ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ , กินร้อน ช้อนกลาง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

**“อโรคยา ปรมาลาภา การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”**

รักษาสุขภาพกันครับทุกท่าน

สำหรับฉบับนี้มีข่าวสารและสาระเพื่อสื่อสารท่านสมาชิกเพียงแค่นี้ครับ หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์ ไว้พบกันฉบับหน้าครับ

**จีระพงษ์ สิทธิทิม**  
กรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด  
ชุดที่ 61 ประจำปี 2563

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด	คร.เอก	ลำลือ
บรรณาธิการกองบรรณาธิการ	นางจินตณีย์	นางปัญญา	น้อยพรม
	นายอภิชาติ	นายวิฑูรย์	เนื่องฤทธิ์
	นายวิฑูรย์	นายคณเดวี	สวัสดิ์
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	ถาวรกันต์
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	จิตตะวิบูล
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	สิงแก้ว
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	ศรีทอง
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	บาศะ
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	ศรีเพ็ญ
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	ต้นดีทีบุคคล
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	จตุพศ
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	เงาวาม
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	สิทธิทิม
	นายวิฑูรย์	นายวิฑูรย์	ดอกคำ

ชุดที่ 61 ประจำปี 2563 ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2563  
www.ntbcoop.com

**สหกรณ์คูนนท์**  
มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

**ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน**

**สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คูนนท์บุรี จำกัด**

เลขที่ 776 ถ.รัตนนิเวศร์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
**โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com**  
ฝ่ายสินเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841  
Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mail : ntbcoop@hotmail.com  
Facebook : http://www.ntbcoop.com